

แผนปฏิบัติการเยี่ยมบ้านในชุมชนโดยทีมเยี่ยมเสริมพลัง สร้างเครือข่ายการเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยในชุมชนระดับโซน อำเภอสนทราย จังหวัดเชียงใหม่
ปีงบประมาณ 2563

หลักการและเหตุผล

อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 กำหนดให้ภารกิจด้านการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส การจัดสวัสดิการสังคมเป็นภารกิจที่ต้องถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นหลักประกันด้านพื้นฐานของบริการสาธารณะ และอาศัยอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ตามพระราชบัญญัติสภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 67 ข้อ 6 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ซึ่งถือว่าเทศบาลตำบล/เทศบาลเมือง เป็นบทบาทหน้าที่หลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุและผู้พิการ ซึ่งผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถทำคุณประโยชน์ต่อสังคมควบคู่ไปกับลูกหลานคนรุ่นหลังและเป็นแบบอย่างการใช้ชีวิตในอนาคตอย่างมีความสุขและเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์” ในปี 2568 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้พัฒนาระบบบริการ และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และผู้พิการให้มีความสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เช่น มีระบบเฝ้าระวังสุขภาพ/สุขภาพด้วยตนเองและครอบครัว การสร้างเครือข่ายการจัดการบริการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ด้อยโอกาสที่ทุพพลภาพ เข้าถึงการบริการด้านการแพทย์ตลอดทั้งปี ปัจจุบันพบว่าจำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ด้อยโอกาสที่ทุพพลภาพมีเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆทุกปี ในจำนวนนี้มีผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้พิการที่ถูกทอดทิ้ง ขาดการดูแล และผู้ด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจนขาดการดูแลเอาใจใส่ในเรื่องความเป็นอยู่ สุขภาพที่ดีส่งผลกระทบถึงร่างกาย จิตใจ และคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ จึงได้ขอสนับสนุนงบประมาณโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ของทุกตำบล ให้ได้รับการดูแลด้วยใจแบบใกล้บ้านใกล้ใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีความสุข อีกทั้งการเยี่ยมบ้านยังเป็นการค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนและทำความเข้าใจกันสภาพปัญหานั้นๆ เพื่อที่จะเป็นแนวทางแก้ไขให้เหมาะกับวิถีชีวิตของชุมชน และสามารถประเมินสุขภาพของประชาชนป้องกันโรคแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดกับตัวบุคคลในอนาคต ซึ่งสามารถลดระดับความรุนแรงของปัญหาสุขภาพอนามัยขั้นพื้นฐานได้ โดยเทศบาลตำบลและเทศบาลเมือง เป็นพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง ภายใต้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดังนั้น โรงพยาบาลสนทราย จึงขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพจากเทศบาลและเทศบาลเมืองแม่ใจในอำเภอสนทราย ในการจัดทำแผนเยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสที่ทุพพลภาพในพื้นที่ทุกตำบลในอำเภอสนทรายเพื่อเป็นการติดตามอาการเยี่ยมเยียน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสที่ทุพพลภาพอย่างต่อเนื่อง ไม่ให้เกิดความโดดเดี่ยวและมีกำลังใจพร้อมที่จะต่อสู้และมีสุขภาพจิต กายที่ดีขึ้น และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้สูงวัย ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสที่ทุพพลภาพในพื้นที่ทุกตำบลในอำเภอสนทรายต่อไป

เป็นแผนเพื่อตอบสนอง

แก้ไขปัญหาที่สำคัญของพื้นที่

สร้างความเข้มแข็งการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น

แหล่งงบประมาณ

งบประมาณผลิต ประกันสุขภาพถ้วนหน้า งบประมาณ กรม/กอง งบพัฒนาจังหวัด อปท. เงินบำรุง

อื่น ๆ จากงบประมาณโครงการ
 เยี่ยมบ้านของแต่ละตำบลในอำเภอ
 สันทราย งบประมาณในการดูแล
 ระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุภาวะ
 พิ่งพิง ภายใต้งาน
 หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

โครงการ/กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	งบประมาณ (แจกรายละเอียด)	ผู้รับผิดชอบ
1. กิจกรรมการเยี่ยมบ้านในชุมชนโดยทีมเยี่ยมเสริมพลังสร้างเครือข่ายการเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยในชุมชนระดับโซน	1.เพื่อดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ทุพพลภาพ มีการตรวจสุขภาพเชิงรุก เช่น วัดความดันโลหิต ให้คำปรึกษา แนะนำการดูแลสุขภาพ ฯลฯ	-รพ.สต. 15 คน -ผู้แทนจากอปท. อำเภอสันทราย 10 คน -สสอ.1 คน -ทีมสหวิชาชีพพ. 14 คน -care giver 40 คน	1.อัตราผู้ป่วยที่ถูกส่งต่อเพื่อดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ได้รับการบริการในการเยี่ยมบ้าน >80% (ทุกไตรมาส) 2.อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน >80%	พฤษภาคม-มิถุนายน 63	1. ค่าอาหารกลางวัน 30 คน x 80 บาท x 13 ครั้ง เป็นเงิน 31,200 บาท 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 13 ครั้ง เป็นเงิน 27,300 บาท รวมเป็นเงิน 58,500 บาท	-HHC -รพ.สันทราย -กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลและเทศบาลเมืองทุกแห่งในอำเภอสันทราย

โครงการ/กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	งบประมาณ (แจ้งรายละเอียด)	ผู้รับผิดชอบ
<p>2. แต่งตั้งคณะทำงานมอบหมายหน้าที่เพื่อดำเนินงานตามแผน</p> <p>3. ดำเนินการลงเยี่ยมจัดทำตารางการเยี่ยม โดยเยี่ยมทั้งหมด 12 ตำบล พร้อมสรุปผลการตรวจเยี่ยมทุกครั้งที่ยเยี่ยมเสร็จ</p> <p>4. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมเมื่อสิ้นปีงบประมาณ</p>	<p>2. เพื่อลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสที่ทุพพลภาพที่ไม่สามารถ ออกมาร่วมกิจกรรมในชุมชนได้ ร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ผู้นำชุมชน รพ.สต. อสม. กำนันผู้ใหญ่บ้าน</p> <p>3. เพื่อสร้างกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสที่ทุพพลภาพในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามความเหมาะสม</p>	<p>- ผู้นำชุมชน</p> <p>- ตัวแทนชมรมผู้สูงอายุ 30 คน</p> <p>- ตัวแทน อสม.10 คน</p> <p>-ผู้ป่วยผู้ป่วยที่จำเป็น ต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน โรงพยาบาล สันทราย จำนวน 492 คน 12 ตำบลในอำเภอสันทราย</p>			<p>หมายเหตุโดยใช้งบประมาณจากโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลของแต่ละตำบลจากงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</p>	

โครงการ/กิจกรรมหลัก	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา	งบประมาณ (แจกรายละเอียด)	ฝ่ายงาน รับผิดชอบ (ระบุชื่อ ผู้รับผิดชอบ)
	<p>4. เพื่อดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ทุพพลภาพ ได้รับขวัญและกำลังใจพร้อมทั้ง สุขภาพกายและจิตที่ดีขึ้น</p> <p>5. เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนราชการต่างๆ กับท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด</p>					